



คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ)

77/1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. (053) 810623-4

Email: ncod_cm@yahoo.com, ncod_cm@hotmail.com

ที่ กป.อพช.เหนือ 033/2553

27 เมษายน 2553

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
เรื่อง การลงนามสร้างเขื่อนไฟฟ้าฮัตจี ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ด้วยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ลงนามใน บันทึกความตกลง(MoA) การพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าฮัตจี ร่วมกับ การไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศพม่า, บริษัท ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท International Group of Entrepreneur ที่กรุงเนปีดอร์ ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้การกระทำของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือว่า เป็นการดำเนินการที่เข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยตรง ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตามข้อเสนอคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัตจี ในแม่น้ำสาละวิน ประเทศสหภาพพม่าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญ อาทิเช่น กฟผ.ต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเพิ่มเติม ในเขตประเทศไทย, การเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะและการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยหน่วยงานที่เป็นกลาง และหนังสือสัญญาที่ฝ่ายไทยจะไปร่วมลงนามนั้น ตามผ่านคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาก่อน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 เป็นต้น

สืบเนื่องจากคำสั่งของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีดังกล่าวนี้ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ ได้ส่งผู้แทนภาคประชาสังคมจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัตจี โดยให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เป็นกลาง เพื่อสนับสนุนกระบวนการเปิดเผยข้อมูล และจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และจากการประชุมของคณะกรรมการฯเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วยนั้น ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2553

ดังนั้นการรีบเร่งของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไปลงนามความตกลงโครงการเขื่อนฮัตจีเมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมานั้น จึงถือเป็นการทำลายการทำงานของ คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัตจีที่ผ่านมาทั้งหมด ซึ่งการจัดการรับฟังความคิดเห็นที่จะจัดขึ้นนั้น จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆอีกต่อไป

ดังนั้นคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ จึงจำเป็นต้องยุติความร่วมมือใดๆกับคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัตจี ออกไปก่อน และขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มีลักษณะปิดบัง ซ่อนเร้น ขาดความโปร่งใสและฝ่าฝืนคำสั่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

มนตรี จันทวงศ์,

(นายมนตรี จันทวงศ์)

ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ

ประสานงาน

เจดจันทร์ ศรีพานิชย์ โทร. 086-9158704

สำเนาส่ง

1. ประธานคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน (นายสาธิต วงศ์หนองเตย)
2. ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัตจี ในแม่น้ำสาละวิน ประเทศสหภาพพม่าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นายระพีพันธุ์ สิริวัฒน์)